

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 39/2024/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán: TNI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì,
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu
cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Giải trình báo cáo tình hình
khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo tính đến Quý III/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2024
tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

Số: 40 /2024/CV-TNI

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2024

V/v: Giải trình báo cáo tình hình khắc
phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh
báo tính đến Quý III/2024

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán : **TNI**

Sở giao dịch : **HOSE**

Mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004.

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý cơ quan!

Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (“Thành Nam”) xin được giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo như sau:

1. Tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sự biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2024 so với quý I/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2024	Quý I/2024
1	Doanh thu	197.856.388.668	73.564.846.846
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.058.323.446	(8.671.792.722)

Với những mục tiêu thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty như mở rộng tệp khách hàng, bắt tay với các nhà sản xuất lớn về thép tại thị trường nội địa, đồng hành, theo sát tiến độ trong các dự án triển khai vật liệu mới cung cấp cho các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, hoạch định đối tượng khách hàng tiềm năng nổi bật chính là các doanh nghiệp thuộc mảng ngành hàng điện tử. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II/2024 đã tăng trưởng tốt đạt trên 200% so với quý I/2024.

2. Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo

Tổng kết thời gian vừa qua, Thành Nam đã triển khai mở rộng quy mô phòng kinh doanh, rà soát, hoạch định phân chia rõ từng ngành hàng trọng tâm. Từ chính sách linh hoạt đó, Thành Nam đã có được lượng lớn dữ liệu khách hàng tiềm năng và nắm bắt đúng nhu cầu thị trường. Đồng thời, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã kết hợp với chiến lược marketing rộng rãi, gắn liền với chuyển đổi số trong công cụ bán hàng và quản trị đã giúp Thành Nam nâng cao hiệu quả các dịch vụ của doanh nghiệp, bắt nhịp với thị trường hiện tại. Đây chính là những tiền đề chính để đẩy mạnh doanh thu quý IV/2024.

Trong quý IV/2024, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Thành Nam hướng đến tiến hành cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn hóa chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao tiêu chuẩn và tăng tính cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng của các khách hàng quốc tế.

Đây vốn là đối tượng khách hàng chiến lược có nhu cầu sản lượng lớn từ 1000~5000mt/tháng nhưng đi kèm với đó là yêu cầu khắt khe về mặt chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng như tính chính xác cao trong quá trình gia công. Do vậy, với mục tiêu quý IV/2024, Thành Nam quyết tâm nhanh chóng hoàn thành việc đẩy mạnh quản lí chất lượng toàn diện, tập trung vào việc hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đưa chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt lên trên mong đợi của khách hàng.

Nhìn chung, về tình hình của thị trường thép trong quý cuối năm 2024 được kì vọng sẽ phục hồi tích cực. Các tín hiệu đến từ vĩ mô khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới hạ lãi suất, các gói hỗ trợ thị trường bất động sản lần lượt được ban hành đã tác động khả quan đến thị trường thép toàn cầu. Để tận dụng được hiệu quả sự chuyển biến của thị trường trong thời gian tới, Thành Nam sẽ theo sát diễn biến giá của từng ngành hàng để có chiến lược mua hàng đúng thời điểm và bán hàng đạt tỉ suất lợi nhuận mong muốn. Việc đảm bảo duy trì nguồn cung bền vững, đồng hành cùng phát triển với các đối tác lớn truyền thống trong và ngoài nước luôn được công ty chú trọng. Bên cạnh đó Thành Nam cũng không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, đẩy mạnh đàm phán, liên kết thương mại với các thị trường cung mới nhiều tiềm năng như Indonesia... Cùng với đó, chính sách bán hàng linh hoạt đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng, phù hợp diễn biến thị trường là mục tiêu xuyên suốt của công ty trong quá trình vận hành.

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt kết quả tích cực trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Tận dụng tiếp hiệu quả thị trường trong nước, kích thích tiêu dùng trong nước bằng các chương trình chính sách kinh doanh ưu đãi cho đối tác khách hàng lâu năm và khách hàng mới, đặc biệt trong các dịp lễ tết và cuối năm;
- Duy trì, phát triển các thị trường quốc tế truyền thống. Đồng thời, mở rộng thị trường quốc tế mới, đẩy mạnh đàm phán, liên kết thương mại để tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế;
- Theo sát các thị trường tiềm năng, nhất là về nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn để nắm bắt đúng nhu cầu của thị trường;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Đẩy mạnh quản lý chất lượng toàn diện, tập trung vào việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nỗ lực đưa chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trên mong đợi của khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả các dịch vụ của doanh nghiệp bắt kịp với thị trường hiện nay
- Tập trung rà soát cơ chế, chính sách kinh doanh để liên tục thay đổi phù hợp với diễn biến, tình hình mới;

Trên đây là một số nội dung giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam và các biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo tính đến Quý III/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG